



ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สถาปนิก ๓

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สถาปนิก ๓ โดยกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๗ และ ๕๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๐๒	นายเสถียร บริการจันทร์	

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และบรรจุแต่งตั้งไว้ ดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลเมืองทุ่งสงที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิเข้ารับราชการบรรจุและแต่งตั้ง และมีการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

/๒.๔ ผู้นั้นประสงค์...

๒.๔ ผู้ยื่นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่เทศบาลเมืองทุ่งสงไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าไม่รับโอน ผู้ยื่นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๒.๕ ผู้ยื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตามข้อ ๒.๓ เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก เทศบาลเมืองทุ่งสงจะขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันไปแล้ว ถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิกและเทศบาลเมืองทุ่งสง พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้

๓. การสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการสอบแข่งขันกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ตนเองสอบกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะพิจารณาให้ออกจากราชการ

๔. เทศบาลเมืองทุ่งสง จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามจำนวนตำแหน่งว่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง

จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หากไม่รายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง)
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง